

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /STC-VP Kon Tum, ngày tháng năm

V/v quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn
số 16/HD-HĐTĐKT ngày 25/7/2024 của
Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Công chức, người lao động Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Hướng dẫn số 16/HD-HĐTĐKT, ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Kon Tum về tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức (*viết tắt Hướng dẫn 16/HD-HĐTĐKT*). Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 05/HD-HĐTĐKT ngày 21 tháng 6 năm 2021; Công văn số 05/CV-HĐTĐKT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức; Công văn số 2633/SNV-TĐKT ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc cập nhật, bổ sung tiêu chí thi đua trong hoạt động cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Cụm, Khối thi đua (*viết tắt là Cụm thi đua*).

Sở Tài chính quán triệt, triển khai nội dung sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai đến tất cả công chức, người lao động Sở Tài chính toàn bộ nội dung: Hướng dẫn số 16/HD-HĐTĐKT, ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Kon Tum về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức.

2. Nhằm mục đích tích cực phấn đấu trong công tác để đạt điểm thưởng tối đa, không để xảy ra trường hợp bị trừ điểm; đề nghị công chức, người lao động Sở Tài chính chủ động nghiên cứu Hướng dẫn số 16/HD-HĐTĐKT, **trong đó lưu ý** và đặc biệt quan tâm đối với nội dung **điểm thưởng và điểm trừ**:

* **Điểm thưởng**: Điểm thưởng cho việc hoàn thành vượt mức các tiêu chí thi đua **tối đa là 50 điểm**:

+ Nếu thực hiện vượt 1% kế hoạch thì được thưởng 1% điểm chuẩn của tiêu chí đó nhưng không quá 10% điểm chuẩn (*chỉ thưởng cho các tiêu chí định lượng được*). **Tổng số điểm thưởng của các tiêu chí không quá 30 điểm**.

+ **Cộng 05 điểm** cho đơn vị, địa phương có các nội dung thực hiện sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong tổ chức các phong trào thi đua.

+ **Cộng 05 điểm** cho đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các đơn vị, địa phương phải có điển hình tiên tiến mới, mô hình mới giới thiệu cho tỉnh để tuyên truyền, nêu gương.

+ **Cộng 05 điểm** cho đơn vị, địa phương có tỷ lệ cao về khen thưởng cho công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động, trong đó: cộng 03 điểm cho đơn vị, địa phương có trường hợp được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; cộng 02

điểm cho đơn vị, địa phương có trường hợp được khen thưởng theo thẩm quyền và được đề nghị cấp tỉnh khen thưởng.

+ **Cộng 05 điểm** cho các đơn vị Cụm trưởng có cách làm tốt, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động Cụm.

*** Điểm trừ:**

+ **Trừ 05 điểm/01 hồ sơ** đối với đơn vị, địa phương khi đề nghị khen thưởng bị cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trả lại do không đảm bảo điều kiện, thủ tục, tuyến trình khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (*việc trừ điểm nội dung này do cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thực hiện*).

+ **Trừ 10 điểm** đối với đơn vị, địa phương trong năm đảm nhiệm Cụm trưởng, Cụm phó nhưng năm đó Cụm thi đua chưa ban hành được quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động của Cụm.

+ Nếu **trong năm đơn vị, địa phương có văn bản phê bình, nhắc nhở của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh bị trừ 05 điểm**.

+ **Thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao còn chậm trễ** (*theo số liệu do Tổ kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp*): cách tính điểm trừ như sau: tính theo công thức b/a trong đó a là số nhiệm vụ được giao, b là số nhiệm vụ trễ hạn. Nếu kết quả $b/a > 0,1$ thì **trừ 5 điểm**, nếu kết quả $b/a \leq 0,1$ thì **trừ 2 điểm**.

+ **Thiếu báo cáo** do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, báo cáo do cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Cụm thi đua yêu cầu, **báo cáo không trung thực** bị thành viên trong Cụm thi đua phát hiện **trừ 10 điểm**.

+ **Không tham dự hoặc tham dự không đúng thành phần** các cuộc họp về thi đua, khen thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Cụm thi đua tổ chức **trừ 10 điểm**.

+ **Không thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cụm trưởng** **trừ 20 điểm**.

2. Giao Phòng Tài chính doanh nghiệp đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hướng dẫn 16/HD-HĐTĐKT (*trừ văn bản mật*) và Công văn này.

Sở Tài chính triển khai đến công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính biết, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Hướng dẫn trên và không để xảy ra trường hợp bị trừ điểm thi đua của cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, PTT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Diệu